
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๒๑ 

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงพลังงานและกระทรวงยุติธรรม
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในก ากับ  
๑. ส านักงานปลดักระทรวงพลังงาน 
๒. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๓. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
๔. กรมธรุกิจพลังงาน 
๕. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 

มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ  
๑. ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม 
๒. กองทุนยตุิธรรม  
๓. สถาบันอนญุาโตตุลาการ 
๔. สถาบันเพ่ือการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
๕. ส านักงานกิจการยตุิธรรม 
 

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในก ากับ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   ๓๕๔,๑๒๖,๔๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอรับงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคง

ทางพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการแผนพลังงาน ๒๓๑,๔๖๓,๐๐๐ บาท จึงขอสอบถามว่าปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ มีผลการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างไร 
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- ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอรับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้าง
ส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง ๑๓ ล้านบาท และค่าส ารวจออกแบบ ๑๘ ล้านบาท จึงขอสอบถาม 
ถึงเหตุผลการในการขอรับงบประมาณดังกล่าว 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอรับงบประมาณส าหรับโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเชิงพ้ืนที่  จึงขอสอบถามว่า
โครงการดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีแนวทางในการติดตามตรวจสอบ 
การจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเถื่อนอย่างไร 

- ส านักงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางการพิจารณาให้เงินทุน 
และมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างไร และปัจจุบันสถานะของกองทุน  
เป็นอย่างไร รวมทั้งมีแหล่งเงินจากที่ใดบ้าง 

- ขอสอบถามว่าส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีแนวทางในการสนับสนุนการผลิตน้ ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ หรือ ไบโอเจ็ต อย่างไร  

- ขอสอบถามว่าพลังงานจังหวัดมีแนวทางการท างานร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างไร 
- ตามที่ประเทศไทยเปิดเสรีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ  LNG (Liquefied Natural 

Gas) ขอสอบถามว่าส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีแนวทางการสร้างมั่นใจให้กับประชาชน 
ได้อย่างไรว่าต้นทุนการน าเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นจะไม่ถูกผลักมาให้ผู้บริโภค 

- ตามที่กระทรวงพลังงาน ใช้เกณฑ์ดัชนีความเชื่อถือได้ หรือ Loss of Load Expectation 
(LOLE) ที่จะยอมรับให้ไฟฟ้าดับได้ ๐.๗ วันใน ๑ ปี มาใช้ในการก าหนดแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า  
แต่ด้านหนึ่งต้องแลกมาด้วยกับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นมาจากการผลิตไฟฟ้าเกินความจ าเป็น ขอสอบถาม
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานว่าเหตุใดใช้เกณฑ์ ๐.๗ วันจากเดิมที่ก าหนดไว้ ๑ วัน 

- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าเหตุใดแผน  PDP ไม่สอดคล้องกับแผน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทย 

- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานว่าการตรึงราคาน้ ามันและค่าไฟฟ้านั้นมาจาก
มาตราการใดบ้าง  

- กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ มีเงิน จ านวน  
๑๔,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมกับก าหนดว่าจะใช้เงินปีละ ๔,๐๐๐ ล้านบาท แต่เบิกจ่ายเงินจริงประมาณ 
๑,๐๐๐ ล้านบาท ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานว่าเงินกองทุนที่ไม่ได้เบิกจ่ายดังกล่าว 
จะต้องด าเนินการอย่างไร และในอนาคตจะมีการปรับกรอบการใช้เงินของกองทุนหรือไม่ 

- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานว่า เป้าหมายของแผนPDP ๒๐๒๔ สัดส่วนที่เป็น
การผลิตไฟฟ้าของภาครัฐโดยตรงกับภาครัฐในลักษณะแฝงคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหรเมื่อเทียบกับก าลัง  
การผลิตไฟฟ้าของเอกชน 

- ขอสอบถามว่าส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานว่า ปัจจุบันใช้หลักการใดในการบริหาร
พลังงานอย่างไรระหว่างยึดหลักความมั่นคงทางพลังงานหรือการควบคุมราคาพลังงาน 
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- ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีแนวความคิดว่าจะน าเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน มาเป็นส่วนหนึ่งกองทุนตั๋วร่วมเพื่ออุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้า ๒๐ บาทตลอดสาย 
ขอสอบถามว่าส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร และกองทุน 
จะสามารถอุดหนุนโครงการนี้ได้เท่าไหร  

- ขอสอบถามว่ากระทรวงพลังงานมีแนวคิดในการอุดหนุนราคาน้ ามันดีเซลแบบเจาะจงหรือไม่ 
แทนการอุดหนุนราคาน้ ามันดีเซลเฉพาะภาคขนส่ง เพื่อลดภาระของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 

- ขอสอบถามว่าโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี โครงการนี้ สัมปทานจะหมดอายุเมื่อใด 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการเพ่ิมสมรรถนะการอนุรักษ์พลังงานและให้ใช้พลังงานทดแทน ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๗ ได้ช่วยเหลือ ๕๐๐ กว่าชุมชน แม้ว่าจ านวนชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้มีการเพ่ิมเติม 
แต่มีการอุดหนุนเพ่ิมในเรื่องการให้ความรู้ด้านการอบแห้ง พลังงานชีวมวล โซล่าเซลล์ การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานได้อุดหนุนในเรื่องการสูบน้ า  
โดยใช้โซล่าเซลล์ด้วย เป็นจ านวน ๑ แสนบาทต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่วนการสร้างส านักงานพลังงานจังหวัดนั้นหน่วยงานทยอยก่อสร้าง มีทั้งหมด ๑๔ จังหวัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีการจัดสร้างที่จังหวัดตรัง เพราะที่มีความพร้อมในการสร้าง  
และหน่วยงานมีอาคารเก่าที่ได้มาแล้วเกิดช ารุดจึงได้ก่อสร้างในพื้นที่เดิมด้วย งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท  

- ส่วนงบออกแบบอาคารของกระทรวงพลังงานใหม่  เดิมหน่วยงานได้เช่าพ้ืนที่ของหน่วยงาน
อื่นใช้งบประมาณ ๑๐๐ ล้านต่อปีในการเช่า ส าหรับ ๓ หน่วยงาน  

ทั้งนี้  หน่วยงานมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานอยู่ในพ้ืนที่ เดียวกันเป็นศูนย์รวมการบริการ 
ให้ประชาชนและเป็นพ้ืนที่จัดแสดงนวัตกรรมต่างๆ และเป็นอาคารต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงาน  
โดยอาคารจะมีพ้ืนที่ ๗๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกแบบอาคาร 
อิงตามที่ส านักงบประมาณก าหนด  

- ส่วนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงานมีรายได้เข้ากองทุน ๕ สตางค์ต่อ  
๑ ลิตรของเบนซินและดีเซล เป็นงบประมาณ ๑๘๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยกรอบวงเงินที่ได้อนุมัติแล้ว  
ในปีหน้าจะมีการจัดกรอบวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับรายได้และฐานะของกองทุน โดยหน่วยงานมีแผน
จะจัดเก็บ ๔๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือใช้ในการด าเนินการหลายเรื่อง เช่น การด าเนินการตามกฎหมาย  
หรือเรื่องอาคาร เรื่องการส่งเสริมในพื้นที่ห่างไกล และการช่วยเหลือชุมชนในเรื่องการประหยัดพลังงาน
และการอนุรักษ์พลังงาน 

ทั้งนี้  เงื่อนไขที่หารือกัน ที่ผ่านมากองทุนนี้ ได้มีการด าเนินงานอยู่ ที่ผ่านมามีข้อท้วงติง  
จากส านักงาน ปปช. และ สตง. ว่าการใช้งบกองทุนนี้มีจุดอ่อนหลายจุด ท าให้รัฐมนตรีตั้งคณะท างาน
และก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม แต่ปัจจุบันมีการจัดท าร่างหลักเกณฑ์
เงื่อนไขเพ่ือใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มมูลค่าด้วย 

- ส่วนการอุดหนุนค่าไฟ กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้หารือว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด และจะใช้
งบประมาณจากกองทุนได้หรือไม่ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ก่อนว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ แต่หากพิจารณาจ านวนงบประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าน่าจะไม่เพียงพอ  
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- ในส่วนของค่าไฟและกองทุนน้ ามันนั้น ก่อนหน้านี้มีการค านวณต้นทุนค่าไฟพบว่า  
อยู่ที่ ๔ บาท – ๖ บาท ซึ่งเป็นต้นทุนค่าไฟจริงๆ จากการประมาณราคาก๊าซแค่ค่าเงินบาทและการใช้
ไฟฟ้าจะมีค่าไฟฟ้า อยู่ที่ ๔.๑๓ บาท แต่ที่กลายเป็น ๖ บาท เนื่องจากมีการคืนเงินที่ยังค้างช าระ  
จาก ปตท. และ กฟผ. จึงมีการเก็บเงนิเพ่ิม ท าให้ตัวเลขต่ าสุดอยู่ที่ ๔.๖๕ บาท แต่หน่วยงานได้หารือกับ 
ปตท. และ กฟผ. แล้ว และหน่วยงานติดตามสถานะการเงินอยู่เสมอ 

- ส่วนในเรื่องของกระแสเงินสดของ ปตท. หรือ กฟผ. ยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรง สามารถ
ช่วยเหลือและภาระประชาชนได้ 

- เรื่องการที่ให้ฝ่ายประจ าต้องหารือกับฝ่ายบริหารนั้น หน่วยงานได้มีการหารือกับรัฐมนตรี  
ถึงเรื่องหนี้สินของกองทุนน้ ามันและงบประมาณที่ กฟผ. และ ปตท ต้องแบกรับแล้ว และยังได้หารือ 
กับรัฐมนตรีการคลังแล้วเรื่องของไฟฟ้าและน้ ามัน มีการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วว่ามีสถานะเป็น
อย่างไร แต่ด้วยฐานะทางการเงินของประเทศจึงต้องเก็บภาษีอยู่ ไม่สามารถลดภาษีไม่ได้ ท าให้ราคา
น้ ามันยังคงเพดานอยู่ที่ ๓๓ บาทต่อลิตร เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป แต่ประเทศไทย
โชคดีที่ราคาน้ ามันโลกอ่อนตัวไปบ้างท าให้ภาระกองทุนไม่มีมากจนเกินไป 

- การควบรวม ๓ โรงไฟฟ้า เห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์ แต่อยู่ที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องว่าพร้อม
ที่จะให้ควบรวมหรือไม่ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงอาจอยู่ที่หน่วยงานอื่นมากกว่า  

- ราคาน้ ามันเบนซินในอาเซียนไทยอยู่อันดับ ๕ ในอาเซียน ที่มีราคาสูงเพราะตอ้งมกีารเก็บภาษี  
แต่ราคาดีเซลของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๗ ของอาเซียน ซึ่งท าให้ทราบว่าประเทศไทยราคาดีเซล 
ต่ ากว่า ๖ ประเทศในอาเซียน โดยหน่วยงานจะจัดส่งเป็นเอกสารในเรื่องนี้อีกครั้ง ให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ฝ่ายข้าราชการประจ าของกระทรวงพลังงาน ควรแสดงความกล้าหาญในการแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือไม่ให้สถานะของกองทุน
น้ ามันล้มเหลวไปมากกว่านี้ 

- ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการรวมกิจการของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง มารวมไว้ที่กระทรวงพลังงาน เพ่ือให้เกิดการบริหาร
กิจการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งข้อมูล

รายละเอียดของโครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน ได้แก่ ค่าบ ารุงองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA) ค่าบ ารุงองค์การพลังงานโลก (World 
Energy Council: WEC) และ ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพ 
ด้านพลังงานเพ่ือขับเคลื่อนศักยภาพพลังงานของไทยและส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งข้อมูล 
การด าเนินการตามนโยบายภาครัฐที่ให้สนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

- นายพนม  โพธิ์แก้ว กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งข้อมูลแนวทาง  
การให้ชุมชุมมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในพ้ืนที่ห่างไกล 
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- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งข้อมูล 
และเอกสารรายการที่มาของเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ และโครงการกิจกรรมรายการการใช้เงิน
นอกงบประมาณ   

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งข้อมูลบันทึก 
การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP   

ประเด็นที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ติดตาม
ตรวจสอบรายการที่มาของเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ และโครงการ กิจกรรม รายการการใช้เงิน
นอกงบประมาณ ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน   ๑๒๑,๓๙๖,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่าโครงการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผล 

การด าเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการน าไฮโดรเจนผสม 
ในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันและโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสม
ไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติส าหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมของส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน มีการด าเนินการในทางปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาในอนาคตอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องโครงการปี  พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่หน่วยงานได้รับงบประมาณมาในโครงการแรกนั้น  

เป็นโครงการที่จะพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่ใช้สืบค้นข้อมูลของหน่วยงานและติดตามการด าเนินงาน
ตามมติว่าด าเนินการเป็นอย่างไรมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรส่วนในเรื่องนโยบายค่าไฟฟ้า หน่วยงานจะมี  
การปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพราะการใช้ไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปี ดังนั้น  ค่าไฟฟ้าจึงต้องมี 
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนเรื่องของไฮโดรเจนมีการส่งเสริมให้ใช้ 
ในแผนพลังงาน โดยให้มีการใช้ไฮโดรเจนมาผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น แผนงานในปี
นี้หน่วยงานจะมีการศึกษาว่าหากน าไฮโดรเจนมาผสมลงในท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะมีความเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใดที่จะด าเนินการได้  

- ในส่วนของการก าหนดร้อยละ ๕ หน่วยงานได้มีการหารือกับผู้จัดการท่อส่งแล้ว เห็นว่าร้อย
ละ ๕ ไม่มีผลกระทบใดสามารถด าเนินการได้ 
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- จากการสอบถามเรื่องการน าเข้า LNG หน่วยงานขออธิบายว่ามี ๒ รูปแบบในการน าเข้าก๊าซ 
LNG คือระยะกลางและระยะยาว โดยให้ผู้น าเข้าด าเนินการจัดหามาจากต่างประเทศและต้องพิจารณา
ว่ามีการจัดท าสัญญาอย่างไร รวมทั้งจะต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานด้วย แต่หากเป็นการน าเข้า
ระยะสั้นจะพิจารณาจากความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา แต่ต้องไม่เกินราคาซื้อขายในตลาดซึ่งมองว่า
หากต้องซื้อในตลาดแล้วจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบราคาด้วย โดยมีคณะกรรมการก ากับพลังงาน 
เข้ามาพิจารณาให้เกิดการแข่งขันทางราคาด้วย  

- ในแผน PPP หน่วยงานจะพิจารณาถึงความสมดุล ความมั่นคง ค่าไฟสูงเกินจริง ราคาและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยหน่วยงานจะพิจารณาว่า หากหน่วยงานต้องการราคาเท่านี้จะต้องไม่ท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องความมั่นคงหรือสิ่งแวดล้อมด้วย 

- เรื่องการจัดท าแผน Direct PPA คือการที่ผู้ ใช้ท าสัญญากับผู้ผลิตได้ซึ่งเป็นการน าร่อง 
ที่ ๒ ,๐๐๐ เมกกะวัตต์ โดยเรื่องนี้ เป็นเรื่องไฟฟ้าทั้งในและนอกระบบ ซึ่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยเป็นผู้รวบรวมไฟฟ้าสีเขียวเข้ามาให้ผู้ที่สนใจซื้อไฟฟ้าสีเขียวตามอัตราที่ก าหนดไว้
เช่นกัน  

- เรื่องเอกสารการศึกษาย้อนหลังจะจัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณา  
อีกครั้ง 

- เรื่องของบันทึกการประชุม หากมีการจัดท าและรับรองแล้วจะจัดส่งให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ต่อไป 

- เรื่องการน าเข้าก๊าซ LNG ต้องพิจารณาในเรื่องความต้องการใช้ก๊าซนั้นว่าสามารถน าเข้าก๊าซ 
มาใช้ได้หรือไม่ โดยในปีที่ผ่านมามีการใช้ก๊าซจ านวนมาก เป็นความต้องการใช้ก๊าซในแต่ละช่วงเวลา  
ต้องพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการใช้ก๊าซเช่นกัน   

- จากค าถามในเรื่องสัดส่วนของภาครัฐว่าควรจะเป็นร้อยละเท่าใด กรณีนี้ควรรวมถึงบริษัท 
ที่ หน่วยงานภาครัฐเข้าไปถือหุ้นอยู่ด้วย 

- กรณีการจัดท าระบบสายส่งเป็นการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามการจัดท าแผน  
การพัฒนาสายส่งไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการรองรับการพัฒนาการใช้ไฟฟ้าในอนาคต  

- กรณีโรงไฟฟ้าราชบุรีมีการปลดโรงงานแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงงานที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
และโรงงานสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ต้องพิจารณาด้วยว่ายังมีก๊าซธรรมชาติอยู่หรือมีประโยชน์ 
อยู่หรือไม่  

- กรณีสัดส่วนร้อยละ ๖๘ เป็นการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในแต่ละปี ภาคการผลิตไฟฟ้ามีเพดานการผลิตอยู่ที่เท่าใดหน่วยงานจะควบคุมให้ปล่อยได้ตามนั้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า หรือ PDP ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นมีความเป็นไปได้ที่ท า

ให้ค่าไฟสูงเกินจริง ซึ่งมีสาเหตุมาจากจ านวนโรงไฟฟ้าที่มากเกินความจ าเป็น ดังนั้น ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ควรพิจารณาแผน PDP บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีความทันสมัยล่าสุด โดยเฉพาะ
จ านวนของประชากรที่จะมีผลต่อการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต   
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 - ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ควรพิจารณาร่างแผน PDP ด้วยการน าการซื้อขายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการท าสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct Power 
Purchase Agreement : Direct PPA) เข้าไปอยู่ในแผนดังกล่าว เพ่ือไม่ให้มีโรงไฟฟ้าเกินความจ าเป็น 
นอกจากนี้ ในระยะยาวควรให้ความมั่นคงทางด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานแยกออกจากกัน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส่งรายงานผล

การศึกษาด้านต่างๆ ทีได้รับมอบมาจากบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งถูกว่าจ้างจากส านักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน 

 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ     ๑๘๑,๗๙๔,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณว่าจะสร้างร้ายได้ของรัฐที่จัดเก็บ  

จากการประกอบกิจการส ารวจ และผลิตปิโตรเลียม จ านวน ๔๔,๐๐๐ ล้านบาท และก าหนดอัตราการ
ผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ บาร์เรลต่อวัน ขอสอบถามว่า
จะมีการด าเนินการในรายละเอียดอย่างไร 
 - ขอสอบถามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่ามีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบริษัทส ารวจ
และผลิตในการรายงานปริมาณพลังงานและการก าหนดราคาขายอย่างไร 
 - ขอสอบถามว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถทบทวนการอนุมัติโครงการก่อสร้าง LNG 
Terminal แห่งที่ ๓ ได้หรือไม่ เนื่องจาก LNG Terminal แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ ในปัจจุบันยังไม่ได้มี
การใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ 

- ขอสอบถามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่า ก าลังการผลิตพลังงานในอ่าวไทยของรัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนผู้รับสัมปทาน ๕ ปีข้างหน้า จะสามารถผลิตพลังงานในแต่ละปีได้ในปริมาณเท่าใด  
และก าลังผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมา ทั้ งแหล่ง Yanada, Yetagun และ Zawtika  
สามารถผลิตพลังงานในแต่ละปีได้เท่าใด และจะมีแหล่งพลังงานใหม่ในเมียนมาหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
   - เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านนั้น หน่วยงานก าลังติดตามอย่างใกล้ชิด 

- เรื่องการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล และเรื่อง Carbon 
Capture Storage หน่วยงานจะด าเนินการจัดส่งเป็นเอกสารอีกครั้ง 

- จากค าถามเรื่องกลไกการผลิตก๊าซธรรมชาติและราคาซื้อขายที่ ถูกต้องหน่วยงาน  
มีการตรวจสอบอย่างไร ในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตหรือว่าการจ าหน่าย จะมีรายงานแต่ละวัน  
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามกฎหมายโดยหน่วยงานจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผ่านมาตรวัด  
และมีการตรวจสอบทุกครั้ง 
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- การแก้ไขมาตรวัดจะต้องมีการปรับเทียบตามมาตรฐานและมีเจ้าหน้าตรวจสอบเสมอ รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบดจิิทัลในการตรวจสอบทุจรติและการจ าหน่ายด้วย เช่น จัดท าระบบ CCTV ด้วย  

- ส่วนเรื่องของ CCS เป็นการแก้ไขกฎหมายโดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติ 
ปิโตรเลียมให้สามารถด าเนินการตาม CCS  ได้ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขเมื่อแล้วเสร็จจะด าเนินการ
ต่อไป 

- ส่วนของแหล่งอาทิตย์ กฎหมายปิโตรเลียมในปัจจุบันสามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว  
โดยหน่วยงานได้ด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

- ส่วนในเรื่องก าลังการผลิตในอ่าวไทยหากไม่ด าเนินการเลย จะท าให้ลดลงอยู่แล้ว  
แต่หน่วยงานมีความพยายามเปิดสัมปทานเพ่ิมเติมไม่ว่าจะบนบกหรืออ่าวไทย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา  
มีการเกิดสัมปทานไปแล้วและมีแผนที่จะมาเพ่ิมเติมก๊าซธรรมชาติได้บางส่วน โดยในรายละเอียด ๕ ปี 
หน่วยงานจะจัดท าเป็นเอกสารจัดส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

  - สถานการณ์ในประเทศเพ่ือนบ้าน ในเรื่องก๊าซธรรมชาติที่เข้าประเทศมายังเป็นไปโดยปกติ  
แต่มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เฉลี่ยวันละ ๖๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเดียวซึ่งหน่วยงานจะแสดง
รายละเอียดโดยจัดส่งเป็นเอกสารอีกครั้ง 

-กรณีแหล่งเอราวัณ ปัจจุบันผลิตได้ตามสัญญาแล้วและแหล่งต่างๆ ในอ่าวไทยได้ ผลิตได้
ตามปกติ โดยขณะนี้ในอนาคตจะมีการส ารวจเพิ่มเติมในแหล่งเอราวัณ อาจจะมีการเพิ่มผลผลิตได้ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ  ขอให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่งเอกสารรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบดิจิทัลในการก ากับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม  
ส าหรับก ากับดูแลสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการ ๘,๑๑๔,๔๐๐ บาท และ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย ๔ ,๖๗๒ ,๐๐๐ บาท  
และค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการก าหนดกลไกและราคาคาร์บอน ส าหรับโครงการกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ดินในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ๕,๑๖๓,๐๐๐ บาท 
 

กรมธุรกิจพลังงาน     ๑๓๒,๒๙๖,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมธุรกิจพลังงานในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่ากรมธุรกิจพลังงาน มีวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย

การศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบการค้าและมาตรฐานความปลอดภัยก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือน 
และค่าใช้จ่ายในการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
อย่างไร 
 - ขอสอบถามว่า กรมธุรกิจพลังงานมีแนวทางส่งเสริมการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงรายย่อยตามพื้นที่ชนบทอย่างไร 
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- ราคาน้ ามันของไทยและในอาเซียนไม่เท่ากันทุกอย่างมีเงื่อนไข เช่น เรื่องข้อกฎหมาย 
และแหล่งน้ ามัน จึงขอสอบถามว่าราคาน้ ามันดีเซลและเบนซิน เป็นเท่าใดอันดับเท่าใดในอาเซียน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - เรื่องของไฮโดรเจน หน่วยงานก าลังศึกษาและก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอยู่  

และในเรื่องของสถานีเติมน้ ามันเดิมที่ไม่มีแบรนด์ของประชาชน หน่วยงานก าลังศึกษาธุรกิจที่จะเกิด  
ในอนาคต เช่น ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ไฟฟ้า เป็นต้น 

 - เรื่องน้ ามันเถื่อน หน่วยงานได้ออกตรวจคุณภาพน้ ามันทั่วประเทศ หากมีการท าทุจริต 
จะถูกด าเนินคดี  หน่วยงานก าหนดสัดส่วนค่ามาตรฐานและมีการตรวจถังควบคู่กับใบอนุญาต 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตลอดทั้งปี โดยอายุของใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวงคือ ๓๑ ธันวาคม 
ของทุกปีเพ่ือความสะดวกในการต่ออายุสถานประกอบการ 

- เรื่องเหตุระเบิดที่สุพรรณบุรีซึ่งเป็นกรณีที่ท่อระเบิด หน่วยงานได้จัดส่งทีมงานเข้าไปพิจารณา
ว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามาตรฐานหรือไม่ 

- ส่วนในเรื่องการออกมาตรฐานไฮโดรเจน หน่วยงานจะขอรับไปด าเนินการต่อไป 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ๑,๒๐๘,๓๓๘,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในแต่ละปีงบประมาณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะขอรับงบประมาณ

ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ า จึงขอสอบถามว่าที่ผ่านมาสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 
 - ขอสอบถามว่ากรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางการเพ่ิมปริมาณการซื้อ
พลังงานจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเพื่อน ามาผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ 

- ในหมายเหตุงบการเงินของหน่วยงานอยู่ที่  ๖๒๐ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า
งบประมาณที่ได้นี้มาจากแหล่งใดบ้าง รวมทั้งก าลังการผลิตที่อ่าวไทยสอดคล้องที่ควรจะเป็นอย่างไร 
นอกจากนี้ เป้าหมายพลังงานหมุนเวียนในปี ค.ศ. ๒๐๔๐ร้อยละ ๖๘ แต่ ค.ศ. ๒๐๓๗ ร้อยละ ๕๑ 
เพราะเหตุใดเพียง ๓ ปี พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗ ได้อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องโซล่าภาครัฐนั้นหน่วยงานด าเนินการในช่วงแรกร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย โดยอนาคตจะมีการด าเนินการกับภาคเอกชนมากขึ้น โดย ESCO ภาครัฐนั้นได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานจ านวนมาก ซึ่งบริษัท ESCO จะมาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
ให้ภาครัฐ 

- มีการใช้ค่าสาธารณูปโภคมาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงานให้กับ ESCO ที่มาลงทุน โดย ESCO 
ภาครัฐก าลังด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ด าเนินการมาลงทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ  
โดยโซล่ารูฟท็อปที่ติดให้ภาครัฐจะมีค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่า 

- ส่วนในเรื่องรายละเอียดโครงการ Energy Audit เรื่องการอบรมโซล่าเซลล์ ความร้อน 
และการจัดการเศษวัสดุจะจัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
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- เรื่องน้ ามันเครื่องบินจะเกี่ยวข้องกับน้ ามันอากาศยานยั่งยืนจะอยู่ในร่างแผนของกระทรวง
พลังงานซึ่งจะมีการก าหนดเป้าหมายส่งเสริมว่ามาจากเทคโนโลยีใด ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ  
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่เรื่องการก าหนดสัดส่วนใส่น้ ามันในเครื่องบิน จะเป็นหน้าที่ของกระทรวง
คมนาคม 

- เรื่องการเปิดรับซื้อขายไฟฟ้า ก าลังรอแผน PPP ฉบับใหม่ก่อนจะมีการรับซื้อหลังแผน
ประกาศใช้แล้ว   

- เรื่องโครงการพลังงานงานน้ าขนาดเล็กมีอยู่ ๒๓ แห่ง ขนาดเล็กมาก ๗๖ แห่งจะมีการส่งเสริม
การใชไ้ฟฟ้าในที่ห่างไกล โดยใช้งบประมาณแผ่นดินและมีการลงไปส ารวจพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ไปลงทุน 

- ส่วนเรื่องรายได้เงินนอกงบประมาณจากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าของหน่วยงาน 
ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะจัดส่งเข้าคลังทั้งหมดในปี ๒๕๖๖ มีรายได้เฉลี่ย ๒๐๐ ล้านบาทต่อปี 

- ส่วนในเรื่องไบโอก๊าซมีการเปิดรับซื้อไปแล้วแต่ราคาไม่เหมาะสมจึงจะมีการพิจารณาเรื่อง
ราคาอีกครั้งโดยหารือกับภาคเอกชนด้วย โดยหน่วยงานได้มีการหารือที่อาจน าน้ าเสียไปใช้  
ในอุตสาหกรรมได้ นอกเหนือจากการท าไฟฟ้า 
 - ส่วนกองทุนอนุรักษ์ เป็นการสนับสนุนทั้งทางตรงและผ่านทางหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับ
ไปจะเป็นผู้รับโอนส่งมอบให้กับทางพ้ืนที่ โดยปัญหานั้นหน่วยงานได้ติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงเรื่องการสนับสนุนและสร้างชุมชนดูแลบ ารุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ที่ได้มอบให้ด้วย 
 - โครงการโซล่าเป็นโครงการให้ความรู้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นการให้ความรู้ 
หน่วยราชการเกี่ยวกับวิธีการบ ารุงรักษาโซล่าที่ถูกต้องและให้ความรู้ประชาชนในการติดตั้ง  
และบ ารุงรักษาเรื่องโซล่าเซลล์ต่างๆ ส่วนราคากลางนั้น เรื่องกองทุนอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน  
มีการก าหนดราคากลางไว้หากหน่วยงานใดมาขอข้อมูลสามารถให้ข้อมูลได้ตลอด 

- ส่วนรายได้จากการอุดหนุน ๖๒๐ ล้านบาท ได้จากการลงทุนของหน่วยงานในการจ าหน่าย
ซากวัสดุประจ าปีซึ่งมีการปิดบัญชีเป็นรายได้เพิ่มเติมมาซึ่งจะได้มีการส่งคืนคลัง  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ควรเร่งพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตให้ก่อตั้ง
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ส่งเอกสารข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับโรงงานและอาคารควบคุม ๒๐,๔๓๖,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ความรู้การติดตั้ง และการติดตามประเมินผลการใช้ solar rooftop ในบ้านอยู่อาศัย และหน่วยงาน 
ของรัฐ ๘ ,๒๖๐,๐๐๐ บาท และ ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการซื้อขาย RDF จากขยะชุมชน  
เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคความร้อน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
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- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ส่งข้อมูลรายการที่มาของเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ และโครงการ กิจกรรม รายการการใช้เงิน 
นอกงบประมาณ  

- นายวุฒิพงษ์  นามบุตร กรรมาธิการ ขอเอกสารในส่วนของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
หน่วยงานมีโครงการ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ในระดับชุมชนและครัวเรือน มีรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไร และสมาชิก
กลุ่มเป้าหมายคือใคร และผู้ที่มีความสนใจแต่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร  
ส่วนในเรื่องราคากลางของกรมบัญชีกลาง แต่โซล่าเซลล์ไม่ทราบว่ามีราคากลางหรือไม่  เพราะแต่ละ
หน่วยงานจะติดตั้งจากการเสนอราคาที่ถูกกว่า ดังนั้น หน่วยงานจึงควรเป็นหน่วยงานที่ก าหนดราคา
กลางในเรื่องนี้จัดท าเป็น SPEC ให้หน่วยงานต่างๆ ยึดตามราคากลางที่หน่วยงานเสนอมา โดยให้ชี้แจง
เป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด้วย  

 
มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   ๖๖๔,๙๕๑,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละ เอี ยด โครงการสื่ อสาธารณ ะเกี่ ยวกั บกา รพัฒ นาศั กยภาพผู้ พ้ น

กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย วงเงิน ๕๕๔,๘๐๐ บาท มีลักษณะทับซ้อนกับโครงการก าลังใจ โครงการ 
To Be Number ๑ และ โครงการโคก หนองนา โมเดล หรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดผู้เข้าร่วมโปรแกรมคือผู้พ้นโทษ หรือพักโทษ และเริ่มด าเนินการก่อน
ได้รับการพักโทษหรือรับพักโทษแล้วถึงเข้าโปรแกรม อย่างไร  

 - ขอทราบรายละเอียดการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม/  
สร้างโอกาสให้กับผู้กระท าความผิดคืนสู่สังคม วัดผลจากหลักเกณฑ์ใด  

 - ขอทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน และรายการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  
ทางกฎหมายแก่ประชาชน จ านวน ๙ สิทธิ แตกต่างกันอย่างไร มีการตรวจสอบการท างาน 
ของเจ้าหน้าที่หรือไม่  

 - ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจ านวน ๒๘๗ ล้านบาท การก าหนดตัวชี้วัด ผู้เข้ารับบริการพอใจ 
ร้อยละ ๘๒ อย่างไร  

 - ขอทราบรายละเอียดโครงการสายด่วนยุติธรรม โทร ๑๑๑๑ กด ๗๗ การก าหนดตัวชี้วัด
สามารถยกระดับอย่างไร สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร  

 - ขอทราบรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบ Cyber Security (ไซเบอร์ ซีคิวริตี้) วงเงิน
งบประมาณ ๖๘ ล้านบาท อย่างไร  

 - ขอทราบรายละเอียดโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ วงเงินงบประมาณ  
๗๔ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน จ านวนทนายและจ านวนสถานีต ารวจเท่าไร อย่างไร 
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 - ขอทราบรายละเอียดระดับค่าคะแนนของประเทศไทย ต่อสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย และน าผลการด าเนินงานผลักดันสู่มาตรฐานสากลอย่างไร  และน าไปเผยแพร่ 
องค์ความรู้กิจกรรมรูปแบบใด 
 - ขอทราบรายละเอียดการสื่อสารและเผยแพร่กระบวนการอาชญากรรมของประเทศไทย 
ตามบรรทัดฐานของสหประชาชาติอย่างไร 
 - ขอทราบรายละเอียดสถาบันอนุญาโตตุลาการ ด าเนินการตามภารกิจอนุญาโตตุลาการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยหลังจากศาลยุติธรรมมีค าพิพากษาแล้ว อาจมีลักษณะซ้ าซ้อนกับระบบศาลยุติธรรม
หรือไม่  
 - ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านทนายความอาสา  
และแนวทางการขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนากฎหมาย เช่น เรื่อง ข้อสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรม  
มีการทบทวนแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย จึงขอทราบแนวทางการเลือกพระราชบัญญัติ และการก าหนด
เป้าหมายอย่างไร มาพิจารณาพัฒนากฎหมายต่อไป  

- ขอทราบรายละเอียดแผนงานการเพ่ิมเป้าหมายในพันธกิจที่ ๒ หรือไม่ อย่างไร และมีการ
ทบทวนเงื่อนไขในพันธกิจในอนาคต หรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ปรึกษาคดี  
จ้างทนายให้กับผู้ยากไร้ภายใต้งบประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท เพียงพอหรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด 
ด าเนินการตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม ๒๕๕๘ และภารกิจด้านการปล่อยตัว
ชั่วคราว หรือแนวทางการจัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมให้กับประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือ  
จากกองทุนยุติธรรมและการกระจายความช่วยเหลือ อย่างไร 

- สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการลบประวัติของผู้ที่อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือการยกฟ้อง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานอยู่ในกระบวนการร่างกฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติ
ประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... จึงอยากทราบความคืบหน้าว่าปัจจุบันได้ด าเนินการร่างกฎหมายดังกล่าว
เสร็จแล้วใช่หรือไม่ ถ้าร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จแล้วขอให้ส่งเอกสารมาให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
เพื่อจะได้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป 
 - สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
เนื่องจากมีการของบประมาณผูกพัน ๓ ปี จึงอยากทราบว่า ความคืบหน้าในการเชื่อมโยงข้อมูล
ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว จะสามารถใช้งานได้เมื่อไหร่ โดยจะสามารถท างานร่วมกันได้ในเดือนใด 
หรือปีใด 
 - สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเรือนจ า โดยข้อมูลการ
จัดการศึกษาในเรือนจ ามียอดสะสม ๔๙,๗๐๐ คน และมีเป้าหมายว่าจะจัดการศึกษาให้ครบ  
๕๐,๐๐๐ คน จึงอยากทราบว่า จ านวนดังกล่าว เป็นจ านวนรวมตั้งแต่ก่อตั้งเรือนจ าใช่หรือไม่  
และเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ คน เป็นการก าหนดเป้าหมายที่จะให้การศึกษาเพ่ิมอีก ๓๐๐ คน ใช่หรือไม่ 
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 - สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม  
จากข้อมูลที่ระบุว่า ผู้ต้องขังได้รับการจ้างงาน ๑๘๒ คน ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลต่อปีใช่หรือไม่ ถ้าเป็น
ตัวเลขต่อปี ถือว่าเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เป็นเรื่องของงบประมาณ หรือข้อจ ากัดในการท างานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ  
 - เสนอแนะเกี่ยวกับการขยายเรือนจ าจากในพ้ืนที่เมืองไปอยู่ในพ้ืนที่นอกเมือง หรือพ้ืนที่
ต่างจังหวัด เพ่ือพัฒนาเรือนจ าน่าอยู่ และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าต่าง ๆ  
 - เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน  
เป็นโครงการที่เพ่ิมโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากันได้ด้วยความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็ว
และเป็นธรรม และช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน จึงอยากให้ด าเนินโครงการดังกล่าว  
อย่างต่อเนื่อง 
 - เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวในภาพรวมทั้งประเทศอาจเป็นไปได้ยาก จึงอยากให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง  
 - สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราว อยากทราบว่า  
เมื่อศาลก าหนดให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ การมีกฎหมายก าหนดให้ชัดเจนว่า ไม่ต้องมีประกั น 
หรือวางหลักประกันอีก จะมีข้อเสียอะไรบ้าง ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรมจะได้น าเงินที่จะต้องจ่ายค่าประกัน
ไปช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินทางคดีในด้านอื่น 
 - สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อยากทราบ
ว่า ๓ ปีล่าสุด มีเรื่องใหม่เข้ามากี่เรื่อง ด าเนินการเสร็จสิ้นไปกี่เรื่อง แต่ละเรื่องมีสาเหตุใดบ้าง  
 - สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับโครงการทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจว่า ๓ ปีล่าสุด ว่ามีจ านวนทนายความอาสาเพ่ิมขึ้นหรือไม่ มีการด าเนินการช่วยเหลือไปแล้ว  
กี่เรื่องและเสร็จสิ้นกี่เรื่อง  
 - สอบถามเกี่ยวกับปัญหาผู้ต้องหาล้นเรือนจ า ข้อมูลส่วนใหญ่ผู้ต้องหาร้อยละ ๗๕ เกี่ยวข้องกับ
คดียาเสพติด ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมได้วางแผนว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
 - สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกองทุนยุติธรรม โดยเฉพาะส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในงบลงทุน ในปี ๒๕๖๖ จ านวน 
๒๐๐ กว่าล้านบาท เบิกจ่ายไปเพียง ๗๕ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๗ จึงอยากทราบว่า  
เพราะเหตุใดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ เป็นงบลงทุนจึงต่ ากว่าประมาณการตามที่ก าหนด  
ของกรมบัญชีกลาง และไม่ทราบว่าในปี ๒๕๖๗ ยังเบิกจ่ายเหมือนในปี ๒๕๖๖ หรือไม่ 
 - สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะท าอย่างไรเพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
หรือมีปัญหาทางคดีสามารถเข้าถึงทนายความอาสา ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนไม่มาก  จะท าอย่างไร 
ให้ทนายความอาสามีจ านวนเพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชน  
 - สอบถามเกี่ยวกับจ านวนผู้ต้องขังที่ถูกจองจ าแทนค่าปรับทั้งประเทศ ปัจจุบันมีจ านวนเท่าไหร่ 
หากต้องการช่วยเหลือผู้ต้องขังดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมมีแนวคิดที่จะน าเงินกองทุนยุติธรรม  
ไปช่วยเหลือคนที่จ าคุกแทนการจ่ายค่าปรับได้อย่างไร  
 - สอบถามว่าในปีนี้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดให้กรมต่าง ๆ ส่งค าขอ
งบประมาณมาที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมภายวันใด 
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๑๔ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส าหรับการให้ทบทวนพันธกิจของหน่วยงาน คือ การพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีสู่สังคม  

พันธกิจของกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด ๔ ประการ เป็นการแบ่งกลุ่มตามกลุ่มภารกิจ (Cluster)  
ของหน่วยงาน ๑๐ กรม และอีก ๒ องค์การมหาชน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงพันธกิจไม่ได้ 
แต่จะขอรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการกลับไปทบทวนพันธกิจของหน่วยงานในปีต่อไป เพียงแต่
ค าว่า “พัฒนาพฤตินิสัย” เป็นค าเก่า ซึ่งเป็นพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ ๓ กรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติ
นิสัย คือ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ  และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

- ส าหรับเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ เช่น โครงการก าลังใจ โครงการ To be Number 
One โครงการโคกหนอกนา แม้กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่ทิศทางและแนวทางการด าเนิน
โครงการดังกล่าวมคีวามแตกต่างกัน โดยโครงการ To be Number One เน้นเรื่องการป้องกนัไม่ให้เกดิ
การกระท าความผิด รวมถึงการกระท าความผิดซ้ า ส่วนโครงการโคกหนองนา เป็นการท าให้ผู้ต้องขัง
หรือผู้ต้องราชทัณฑ์ มีการส านึกกลับตัวกลับใจเป็นคนดี ส่วนโครงการก าลังใจ เป็นโครงการที่เกี่ยวกับ
การให้ฝึกอาชีพ การดูแลแม่และเด็ก เพราะฉะนั้นแต่ละโครงการที่อยู่ในกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ  
ผู้พ้นโทษหรือผู้ต้องราชทัณฑ์ต่าง ๆ จะมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน  
ที่ไม่ซ้อนทับกัน 
 - ส าหรับการเพ่ิมความท้าทายของหน่วยงาน ในส่วนของตัวชี้วัดที่ควรท าให้มีความท้าทายขึ้น
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมปีที่แล้วก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จร้อยละ ๗๘ แต่ในปีนี้ 
มีการปรับตัวชี้วัดความส าเร็จขึ้นเป็นร้อยละ ๘๑ ซึ่งเป็นการปรับความท้าทายมากพอสมควร  
 - กรณีโครงการสายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ ต่อ ๗๗ เป็นโครงการที่มีการให้บริการตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง มีผู้รับสายตลอดเวลา และกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพของบุคลากร ได้มีการ
แบ่งการท างานเป็นกะ มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่โทรศัพท์มาจะได้รับ QR Code 
ประเมินผล ไม่ว่าจะโทรมาเวลาใดก็จะมีคนรับสาย ซึ่งการให้ค าแนะน าจะอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย 
สิ่งใดที่ท าได้ก็จะบอกว่าท าได้ ถ้าท าไม่ได้ก็จะแนะน าให้ท าในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น 
ช่องทางบริการดังกล่าวจะมีการพัฒนาในด้านคุณภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในด้าน  
ความพึงพอใจค่อนข้างสูงมาก  
 - ส าหรับกรณีปัญหาผู้ลี้ภัย แม้ผู้ลี้ภัยจะอยู่ในบริบทของเรื่องสิทธิมนุษยชน และอยู่ใน 
ความช่วยเหลือของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หน่วยงานเองก็ต้องมีฐานกฎหมายในการก าหนด
ภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนั้น ในแง่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเยี ยวยา 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ในแง่ของผู้ลี้ภัยยังไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องราชทัณฑ์ เป็นผู้ที่ลี้ภัยมาในประเทศ
ไทยและอยู่ในการดูแลของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นผู้ที่
เข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ตม. และฝ่ายความมั่นคง  
ซึ่งอยู่นอกเหนือจากภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม 

- ส าหรับกรณีการแก้ปัญหาหนี้สินของประประชาชน ซึ่งด าเนินการโดยกรมคุ้มครองสิทธิ  
และเสรีภาพ และกรมบังคับคดี เป็นภารกิจที่อยู่ในแผนการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ ว  
ในปีนี้มีแผนงานการไกล่เกลี่ยหนี้ และการประนอมหนี้ ทั้งก่อนมีค าพิพากษา และหลังมีค าพิพากษา  
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะทยอยด าเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด 
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 - ส าหรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในการปรับโครงสร้างของกรมราชทัณฑ์ในเรื่อง  
ของงานก่อสร้าง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนมีปัญหาทุกครั้งนั้น มีสาเหตุส าคัญ ๒ ประการ  
คือ ประการที่  ๑ มีการน ากองออกแบบและก่อสร้างมาไว้ที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งขาดบุคลากรที่จะมาดูแบบ และแผนผังต่าง ๆ ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ประการที่ ๒ คือ 
ผู้ออกแบบไม่ได้ใช้งาน ผู้ใช้งานไม่ได้ออกแบบ เพราะฉะนั้น หน่วยงานจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข 
มาอย่างต่อเนื่อง และก าหนดแผนงานซึ่งได้มีการหารือระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกับ  
กรมราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปีหน้าจะมีความคืบหน้ามารายงานว่าจะมีการ
ย้ายกองออกแบบและก่อสร้างไปไว้ที่กรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้กรมราชทัณฑ์ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
 - ส าหรับเรื่องการศึกษาในเรือนจ า ในเรือนจ ามีการดูแลผู้ต้องขังในทุกมิติ ส าหรับการจัด
การศึกษาในเรือนจ าได้มีการดูแลมาอย่างต่อเนื่อง โดยจ านวนตัวเลข ๔๙,๗๐๐ คน เป็นจ านวนตัวเลข
ต่อปี และกรมราชทัณฑ์ก็ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการให้การศึกษากับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
ประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากจะจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม่ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ๑) ผู้ต้องขัง
อยู่ในเรือนจ า ไม่สามารถเดินทางออกไปนอกสถานที่ได้ ๒) ระยะเวลาในการถูกคุมขังของแต่ละคน 
ไม่เท่ากัน หากจ าคุก ๑ ปี หน่วยงานไม่สามารถจัดการศึกษาให้ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มี
การหารือกับกระทรวงศึกษาธิการว่าจะออกแบบระบบการศึกษาให้เหมาะสมที่ไม่ใช่ระบบปกติ  
ที่ด าเนินการภายนอกเรือนจ า เพราะบางคนอยู่ในเรือนจ าระยะสั้น บางคนอยู่ในเรือนจ าระยะยา ว 
เพราะฉะนั้นหากมีการเรียนในเรือนจ าระยะสั้นอาจได้ใบประกาศรับรองแล้วไปด าเนินการต่อยอด  
เมื่อออกจากเรือนจ า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 - ส าหรับเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดของกระทรวงยุติธรรม ถือเป็นนโยบายเรือธง 
ของกระทรวงยุตธิรรม เพราะว่าสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลและนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยกระทรวงยุติธรรมมีประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่  
ซึ่ งมีมาตรการในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เช่น เดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน  
การปราบปราม และการบ าบัด ทั้ง ๓ มาตรการดังกล่าวจะตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในเรื่อง 
การปราบปราบยาเสพติด นโยบายการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย นโยบายการตัดวงจรของผู้ค้ายาเสพติด
รายใหญ่และเครือข่ายยาเสพติดในระหว่างประเทศและตะเข็บชายแดน เพราะฉะนั้น ในเรื่องยาเสพติด 
จึงเป็นนโยบายต้น ๆ ที่กระทรวงยุติธรรมให้ความส าคัญ 
 - ส าหรับของการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักการทางกฎหมาย เนื่องจากไม่ต้องการให้มี 
การควบคุมตัวผู้ตอ้งหาหรอืผู้กระท าความผิดเกินกว่าจ าเปน็ เพราะฉะนั้น การที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อย
ตัวชั่วคราวหรือไม่ เป็นสิ่งที่ศาลจะพิจารณาว่า เมื่อปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะไม่หลบหนี ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถที่จะถ่วงดุลในเรื่องที่บุคคลนั้นไม่ต้องถูกขังหรือถูกกักขังในระยะเวลาเกินจ าเป็น  
ในเรื่องของการวางหลักประกันเป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกัน โดยศาลสามารถที่จะมีค าสั่งปล่อยตัว
ชั่วคราวได้ ๓ กรณี คือ ๑) การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไมม่ีประกนั จะใช้วิธีการปฏิญาณตนหรือสาบานตน
ในกรณีของบุคคลที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนี ๒) การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน ซึ่งจะการเซ็น
สัญญา ถ้าหลบหนีต้องถูกปรับ และ ๓) การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน ใช้กับกรณี 
ที่มีความเสี่ยงมากที่จะหลบหนี โดยการวางหลักประกันเป็นการรับรองสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๒๙ วรรคท้าย เพราะฉะนั้นการที่จะมีประกันหรือวางหลักประกันหรือไม่อยู่ที่ศาลสั่ง และการที่
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จะไม่มีประกันหรือวางหลักประกันต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่ามีกรณีใดบ้าง ซึ่งจะมีรายละเอียด 
อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 - ส าหรับปัญหานักโทษล้นเรือนจ า ซึ่งกรณีนักโทษล้นเรือนจ ามีทั้งนักโทษที่กระท าผิดติดนิสัย 
และนักโทษที่มาจากนโยบายของรัฐบาล เช่น กรณีที่ก าหนดว่ายาเสพติดท าให้นักโทษไหลเข้าเรือนจ า  
ได้ หรือช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -๑๙ ต้องระบายนักโทษออกจากเรือนจ า เพราะฉะนั้น  
กรมราชทัณฑ์จะมีมาตรการรองรับทุกสถานการณ์ดังกล่าว โดยกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ให้ข้อมูล  
ในรายละเอียดแก่คณะกรรมาธิการต่อไป 
 - ส าหรับโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการก าหนดให้มีทนายความอาสาซึ่งมีที่มาจากแผนปฏิรูป
ประเทศ ที่ได้ก าหนดว่าจะต้องมีทนายความอาสาครบทุกสถานีต ารวจทั้งประเทศ แต่ว่ามีข้อจ ากัด  
ในเรื่องของงบประมาณ จึงท าให้สามารถขยายจ านวนทนายความอาสาได้เป็นระยะ โดยแต่ล ะรอบ
สามารถเพ่ิมทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจได้ประมาณ ๕๐ แห่ง  
 - ส าหรับเรื่องทนายความอาสา สภาทนายความได้ชี้แจงข้อมูลว่า ปัจจุบันมีทนายความอาสาทั่ว
ประเทศ ๑๐,๕๐๐ คน ซึ่งทนายความอาสาต้องผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนที่สภาทนายความ  
โดยทนายความทุกคนต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ  
พ.ศ. ๒๕๒๙และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งทนายความอาสานอกจากจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวแล้ว  
ยังอยู่ภายใต้ข้อบังคับทนายความอาสา เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าทนายความอาสาที่ไปให้ค าปรึกษา  
ที่สถานีต ารวจ หรือไปให้ค าปรึกษาที่ศาล หรือเข้าไปแก้ต่างให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่ ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม จะเป็นคนที่มีศักยภาพ และที่ส าคัญ คือ อยู่ในความควบคุมดูแลของสภาทนายความ
โดยตลอด ถ้าจะมีการเพ่ิมสถานีต ารวจให้ทนายความอาสาไปนั่งตามสถานีต่าง ๆ สภาทนายความ  
มีความพร้อม แต่อาจมีปัญหาอยู่ที่ข้อจ ากัดด้านงบประมาณเท่านั้น  
 - เนื่องจากทนายความอาสาที่ประจ าอยู่ในศาล ในปี ๒๕๖๕ ถูกตัดงบประมาณ จึงท าให้เหลือ
ทนายความอาสาประจ าศาลจ านวน ๑๒๒ ศาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  
แต่เนื่องจากความยุติธรรมไม่สามารถรอได้ เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องหางบประมาณมาให้เพียงพอ
เพ่ือให้ทนายความอาสาสามารถไปท าหน้าที่ประจ าศาลในวันท าการของศาลทั้งหมด นอกจากนี้ 
งบประมาณที่ถูกตัด คือ งบประมาณช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการว่าต่างหรือแก้ต่าง  
แทนประชาชน หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมก็จะเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชนได้จ านวนมากขึ้น 

- ส าหรับทนายความอาสา นอกจากจะมีการให้ทนายความอาสาไปนั่งให้ค าปรึกษาที่ส่วนกลาง
แล้ว ยังมีบริการทางโทรศัพท์  สายด่วน ๑๑๖๗  และมีช่องทางไลน์  (Line) และเพจเฟสบุ๊ ค  
(Facebook Fan page) ในการตอบค าถามแก่ประชาชนที่มีข้อสงสัยในข้อกฎหมาย แต่ประชาชน 
ส่วนใหญ่ที่ไม่สะดวกใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังสามารถมาขอค าปรึกษาจากทนายความอาสา  
ที่ส่วนกลางได้  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
 - กรณีนิยาม “คนดี” ตามพันธกิจข้อ ๔ ของกระทรวงยุติธรรมเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ควรปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างหากที่จะคืน“คนปกติ”สู่สังคมมากกว่า  
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 - กรณีโครงการและแผนการเผยแพร่ กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ควรใช้ช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว เช่น การจ้าง อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจ านวนมากมาสร้างคอนเทนต ์
(เนื้อหา) ลงสื่อออนไลน์   
 - กรณีโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและผู้พ้นกระบวนการพัฒนา
พฤตินิสัยด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ “สร้างมูลค่าเพิ่ม”ควรเปลี่ยนเป็น “เพ่ิมทักษะ Up skill” 
และควรขยายความเข้าใจว่าผู้ต้องขังทุกคนควรมีโอการได้กลับคืนสู่สังคมด้วยความปกติฝึกงาน  
ฝึกใช้ชีวิตปกติ  
 - กรณีตัวชี้วัดไม่เชิงคุณภาพ ที่ก าหนดว่าร้อยละของจ านวนค าขอของผู้เสียหายและจ าเลย  
ที่พิจารณาได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ควรเปลี่ยนเป็นความพึงพอใจของผู้ยื่นค าขอ 
ที่พิจารณาแล้วเสร็จ เป็นต้น  
 - กรณีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเพ่ือสอบถามผู้ต้องขัง 
และญาติ  
 - กรณีการก าหนดตัวชี้วัดจ านวนนโยบาย ข้อเสนอแนะกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจ านวน ๒๕ เรื่อง ควรอ้างอิงจากผลการด าเนินงานทีผ่านมา และเพ่ิมความท้าทาย 
ในการท างานให้มากขึ้น  
 - กรณีการบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนและหนี้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จากการด าเนิน
โครงการมหกรรมแก้หนี้ สามารถแก้หนี้ได้ร้อยละ ๙๘ จ านวน ๒๐,๐๐๐ ราย ควรบูรณาการหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษากับลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการช่วยเหลือ   
 - กรณีแนวทางการพิจารณาเลือกพ้ืนที่จัดงานมหกรรมแก้หนี้ภายในจังหวัด สถานที่จัดงาน
มหกรรมแก้หนี้ ควรอยู่ในบริเวณที่เป็นจุดกลางของการเดินทางเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกหนี้  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 - กรณีโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ วงเงินงบประมาณ ๗๔ ล้านบาท  
ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นให้เพียงพอกับการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน  
อย่างทั่วถึงต่อไป  
 - กรณีโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดวงเงิน ๖๙๕ ล้านบาท ควรบูรณาการหน่วยงาน  
เช่น กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการลาดตะแวนตามแนวชายแดน  

- กองทุนยุติธรรม ควรมีการทบทวนการบริหารกองทุนในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ 
ตามพันธกิจที่ ๓ และการให้ความรู้ทางกฎหมายตามพันธกิจที่ ๔ ให้เป็นไปตามบริบททางสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

- มีข้อสังเกตต่อส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ คือ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมควรหารือกับส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของกรมราชทัณฑ์ เพ่ือตั้งกองออกแบบและก่อสร้างในสังกัด  
กรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  
การด าเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันกรมราชทัณฑ์จะด าเนินการในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับงบลงทุน 
ต้องด าเนินการผ่านปลัดกระทรวงยุติธรรม หากมีการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวได้ปัญหาการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าก็จะหมดไป  
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- เป็นข้อสังเกตให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการ
จัดโครงการให้กับผู้ที่กระท าความผิด การใช้ชื่อโครงการที่มีค าว่า “คนดี” อาจไม่สามารถวัดได้ว่า  
คนดี คืออะไร หากเปลี่ยนชื่อโครงการวา่ คืนคนปกติสู่สังคม หรือคืนคนที่ปฏิบัตติามกฎหมายคืนสู่สังคม  
หรือการส่งเสริมเสรีภาพให้คนเท่าเทียมกัน หรือถ้อยค าอื่นที่เหมาะสม น่ าจะวัดผลและเห็นภาพ 
ได้ชัดเจนกว่า  

- โครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ อาจมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ไม่อาจ
สนับสนุนให้มีทนายความประจ าทุกสถานีต ารวจได้ทั่วประเทศ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่า การตั้ง
ทนายความอาสาอาจใช้เป็นรายอ าเภอ รายต าบล หรือเป็นการรวมกลุ่มของเขต พ้ืนที่ต่าง ๆ เพราะ 
การจะมีทนายความอาสาทุกสถานต ารวจทั่วประเทศอาจเป็นไปได้ยาก ในเขต กรุงเทพมหานครอาจใช้
รัศมีของเขตพ้ืนที่ที่จะต้องมีทนายความอาสาต่อ ๑ คน ซึ่งสถานีต ารวจบางแห่งอาจใช้ทนายความอาสา
ร่วมกัน เพ่ือให้มีทนายความอาสากระจายครบทุกพื้นที่  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการ

ต่อไปนี้ 
 ๑. การวัดผลสัมฤทธิ์ของปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
วัดผลสัมฤทธิ์จากหลักเกณฑ์อะไร 
 ๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ การก าหนด
ตัวชี้วัด ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ก าหนดเป้าหมายร้อยละ ๘๑ พิจารณา
จากหลักเกณฑ์ใด  
 ๓ . ค ว าม คื บ ห น้ า โค ร งก ารสื่ อ ป ระช าสั ม พั น ธ์ ก ารด า เนิ น ง าน พั ฒ น าศั ก ยภ าพ 
ผู้พ้นกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยและแผนการเผยแพร่ กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 
เผยแพร่ที่ใดบ้าง และเริ่มด าเนินการเมื่อใด 
 ๔ . ค ว าม คื บ ห น้ า โค ร ง ก า ร ส ร้ า งมู ล ค่ า เ พ่ิ ม ให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ก ก า ร ล ง โท ษ 
และผู้พ้นกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยด้วยการประกอบสัมมาอาชีพและรายละเอียดการจ้างเหมา  
จัดโปรแกรมฝึกอบรมทั้งหมดที่มีการเปิดไปแล้ว 
 ๕. ข้อมูลระดับค่าแรงของผู้ต้องหาที่ปฏิบัติงานในโครงการก าลังใจจากข้อมูลการวิจัย 
เรื่องเรือนจ า ปี ๒๕๖๗ FIDH ระบุว่าการท างานในเรือนจ า มีค่าแรง ๒ แบบด้วยกัน แบบที่ ๑. ผู้ต้องหา
ที่ท า งานในเรือจ า แบบเปิดบุคคลภายนอกสามารถมาใช้บริการเซอร์วิสต่าง ๆ ได้ เช่น คาร์แคร์  
จะได้ค่าแรงต่อเดือนอยู่ที่หลักพันบาท แบบที่ ๒ ผู้ต้องหาในเรือนจ า แบบปิดได้รับค่าแรงงเดือนละ 
หลักร้อยบาทและในบางเดือนก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ขอเอกสารแสดงการจ่าย อัตราค่าแรงงาน 
ของผู้ต้องหาในโครงการเพ่ือที่จะทราบว่าที่รัฐมนตรีบอกว่าผู้ต้องขังสามารถมีเงินตั้งตัวเมื่อพ้นโทษ
ออกไปอย่างไร  
 - นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดแนวทางการแต่งตัวผู้ต้องหาในกรณีที่ศาลยังไม่ได้มีค าพิพากษามีระเบียบการ
แต่งกายชุดปกติได้หรือไม่  
 ๒. รายละเอียดแนวทางการบูรณาการภายในกระทรวงยุติธรรม อย่างไรต่อผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ 
อย่างไร 
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 ๓. รายละเอียดการก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมคุ้มครองสิทธิต่อการแสดงท่าทีของประเทศ
มหาอ านาจประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาประสานความร่วมมือต่อการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ 
อย่างไร 
 - นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการให้ความรู้ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชนงบประมาณ ๖๐ ล้านบาท จ านวน ๑๘๐ โครงการ ว่าด าเนินการโครงการ
สถานที่ใด เผยแพร่ช่องทางใดบ้าง 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังรายการต่อไปนี้  
 ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ... และความคืบหน้า 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว  
 ๒ . ข้อมูลโครงการก าลังใจ เกี่ยวกับภารกิจการด าเนินการว่ามีการด าเนินการอะไรบ้าง  
และผลการด าเนินการย้อนหลังตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร  
 ๓. ข้อมูลการใช้บริการสายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ สถิติย้อนหลัง ๓ ปีล่าสุด  
ว่ามีการโทรศัพท์แจ้งเรื่องร้องเรียนมาแล้วกี่ราย เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง  
 - นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังรายการต่อไปนี้ 
 ๑. ข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนย้อนหลัง ๓ ปี มีการด าเนินการกี่เรื่อง 
เสร็จไปแล้วกี่เรื่อง แต่ละเรื่องมีสาเหตุมาจากอะไร เพ่ือศึกษาแนวโน้มและผลลัพธ์ของการด าเนิน
โครงการ 
 ๒. ข้อมูลโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ย้อนหลัง ๓ ปี ว่ามีจ านวนทนายความ
เพิ่มขึ้นกี่คน มีการช่วยเหลือคดีไปแล้วกี่เรื่อง  
 - นายซูการ์โน  มะทา กรรมาธิการ ข้อมูลตัวเลขการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในงบลงทุน ในปี  ๒๕๖๖  
จ านวน ๒๐๐ กว่าล้าน เบิกจ่ายไปแค่ ๗๕ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๗ จึงอยากทราบว่า  
เพราะเหตุใดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ เป็นงบลงทุนจึงต่ ากว่าประมาณการตามที่ก าหนด  
ของกรมบัญชีกลาง และไม่ทราบว่าในปี ๒๕๖๗ ยังเบิกจ่ายงบประมาณเหมือนในปี ๒๕๖๖ หรือไม่  
โดยขอข้อมูลตัวเลขชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของปี ๒๕๖๗ 
 

กองทุนยุติธรรม      ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนยุติธรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามกองทุนยุติธรรม เนื่องจากข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ในปี ๒๕๖๖ 

มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายน้อยกว่าที่ได้รับการจัดสรร แต่เป้าหมายคือ ประชาชนมาใช้
บริการมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท 
แต่มีการใช้งบประมาณ ๓๒ ล้านบาท จึงอยากทราบว่ามีข้อจ ากัดอะไรที่ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร 
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๒๐ 
 

 - เสนอแนะเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม ในการช่วยเหลือและประกันตัวผู้ต้องหาที่ไม่มีเงิน  
โดยควรมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย ๒ ประการ คือ ๑) ควรน าเงินค่าปรับของผู้กระท าความผิดของ
จ าเลยในคดีที่ราษฎรเสียหาย เช่น คดีท าร้ายร่างกายต่าง ๆ ถ้ามีการจ่ายค่าปรับแล้ว ให้เงินค่าปรับ
จ านวนร้อยละ ๕๐ เข้ากองทุนในการช่วยเหลือและเป็นค่าประกันตัวต่าง ๆ และอีกร้อยละ ๕๐  
ให้น าเงินเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน และ ๒) ให้กระทรวงยุติธรรมประสานกรมสรรพากรเพ่ือให้มีเงิน
บริจาคต่าง ๆ เข้ากองทุนยุติธรรม โดยให้ผู้บริจาคสามารถที่จะหักลดภาษีได้ ซึ่งน่าจะสร้างรายได้ให้กับ
กองทุนยุติธรรมและมีเงินส าหรับช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ไม่มีเงินประกันตัวได้  
 - สอบถามกองทุนยุติธรรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการใช้เงินของกองทุนยุติธรรม ว่ามีการน าเงิน
ไปใช้จ่ายอะไรบ้าง และมีการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส าหรับเรื่องกองทุนยุติธรรม มีงบประมาณน้อยท าให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้น้อย  

ในปีนี้จึงของบประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท เพ่ือให้สามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น   
 - ส าหรับเรื่องการทบทวนภารกิจของกองทุนยุติธรรมว่าท าไมสามารถช่วยเหลือประชาชน  
ได้น้อย ในเรื่องงบประมาณอาจเป็นสาเหตุหลัก แต่หน่วยงานจะพยายามหากลไกอื่นหรือมาตรการอื่น
ในการเยียวยาให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยในปี ๒๕๖๗ มีการเยียวยาให้ความช่วยเหลือมากกว่า 
ปี ๒๕๖๖ เกือบ ๔ แสนกว่าบาท และมีรายการที่อนุมัติแล้วรอการเบิกจ่ายอีกประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ 
บาท เพราะฉะนั้นในภาพรวมของกองทุนยุติธรรมในปีที่แล้วไม่ได้รับงบประมาณแต่ช่วยเหลือประชาชน
ได้มากกว่าปี ๒๕๖๖ ดังนั้น ในปีนี้ถ้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่ขอไว้ การใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในปีนี้น่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างน่าพึงพอใจ 

- ส าหรับเรื่องการบริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรม และการน าเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีนั้น 
กองทุนยุติธรรมได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดยผู้ใดที่บริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรมจะสามารถ
น าไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า 
 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ    ๑๖,๕๘๕,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามสถาบันอนุญาโตตุลาการ อยากทราบว่า ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการสังกัด

กระทรวงยุติธรรมและสถาบันอนุญาโตตุลาการสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร 
เหตุใดการพิจารณาคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจึงด าเนินการได้แล้วเสร็จ
น้อยกว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการสังกัดส านักส านักงานศาลยุติธรรม 

- สอบถามสถาบันอนุญาโตตุลาการ เกี่ยวกับการด าเนินคดีใน ๓ ปีล่าสุด ว่ามีเรื่องเข้ามาสู่ 
การพิจารณาของสถาบนัอนญุาโตตุลาการกีเ่รื่อง มีเรื่องที่ด าเนินการเสร็จแล้วกี่เรื่อง เป็นประเภทใดบ้าง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส าหรับเรื่องของอนุญาโตตุลาการ กรณีสถาบันอนุญาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรม  

และสถาบันอนุญาโตตุลาการของส านักงานศาลยุติธรรมต่างก็มีกฎหมายรองรับในการด าเนิ นการ 
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ แต่ประเด็นอยู่ที่การท างานของสถาบันอนุญาโตตุลาการของส านักงาน  
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๒๑ 
 

ศาลยุติธรรม และสถาบันอนุญาโตตุลาการของกระทรวงกระทรวงยุติธรรม ล้วนเรียกว่า กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก เมื่อเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก มีมากย่อมดีกว่ามีน้อย เพื่อให้ประชาชนได้มี
ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ว่าจะเลือกใช้ของกระทรวงยุติธรรม หรือจะใช้ของส านักงานศาลยุติธรรม 
ทั้งนี้ อยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกช่องทางใด ซึ่งทั้งสอง
ทางเลือกสามารถอ านวยความเป็นธรรม และสามารถท าให้ประชาชนเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งคู่  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลเกี่ยวกับคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ย้อนหลัง ๓ ปี มีข้อมูลเข้ามาสู่การพิจารณากี่เรือ่ง มีการด าเนินการเสร็จแล้วกี่เรื่อง และเป็นคดีประเภท
ใดบ้าง 
 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  ๙๘,๖๗๔,๔๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ไม่มีประเด็นค าถาม 
 
ส านักงานกิจการยุติธรรม    ๑๑๖,๐๐๖,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานกิจการยุติธรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

 - สอบถามสถาบันกิจการยุติธรรม เกี่ยวกับโครงการระบบสถานะการด าเนินการและสถานะคดี 
(Justice Case Management) จากการชี้แจงว่า มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างต ารวจ อัยการ และศาล 
อยากทราบว่า เนื่องจากมีงบประมาณไม่มาก จะเชื่อมข้อมูลกันอย่างไร ผู้ต้องหา โจทก์ จ าเลย  
จะสามารถสืบค้นได้หรือไม่ว่าคดีที่ยื่นฟ้องด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว มีการฟ้องร้องกันอย่างไร  
มีเอกสารอะไรบ้าง หรือว่าเป็นแค่สถานะความคืบหน้าเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับใด  

 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๑ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
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